
Số: 156/TB-LT

Thủ Dầu Một, ngày 11 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO LIÊN TỊCH

Triển khai kết luận của Thường trực Hội đồng Đội thành phố tại Hội nghị giao ban công tác Đội và phong trào thiếu nhi tháng 3/2022

Thực hiện Thông báo số 145-TB/HĐĐ, ngày 03/3/2022 của Hội đồng Đội thành phố Thủ Dầu Một về việc triệu tập tham gia Hội nghị giao ban công tác Đội và phong trào Thiếu nhi thành phố Thủ Dầu Một tháng 3/2022.

Chiều ngày 07/3/2022, tại Hội trường B Thành ủy Thủ Dầu Một, Hội đồng Đội thành phố tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đội và phong trào thiếu nhi tháng 3/2022. Dự và chủ trì Hội nghị có **đồng chí Đỗ Minh Tuấn** – Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố; **đồng chí Ngô Đăng Huy** – UV.BTV Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố; **đồng chí Bùi Tấn Đạt** - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố, Chuyên viên Phòng GDĐT Thành phố cùng các đồng chí là Chủ tịch Hội đồng Đội các phường, giáo viên Tổng phụ trách các Liên đội trên địa bàn thành phố (**Vắng: Chủ tịch Hội đồng Đội các phường Chánh Mỹ, Chánh Nghĩa, Hòa Phú, Phú Lợi, Phú Tân, Phú Thọ, Tân An, Tương Bình Hiệp; Giáo viên Tổng phụ trách các Liên đội TH Lê Thị Hồng Gấm, TH Nguyễn Du, TH Nguyễn Hiền, TH Tương Bình Hiệp, THCS Tương Bình Hiệp, THCS Hiệp An, THCS-THPT Nguyễn Khuyến, TTH Việt Anh và TTH Ngô Thời Nhiệm**).

Tại hội nghị đã triển khai các hoạt động trọng tâm trong công tác Đội và phong trào Thiếu nhi thành phố Thủ Dầu Một trong tháng 3/2022, đặc biệt là việc triển khai thực hiện các công trình, phần việc tại các cơ sở Đội năm chào mừng Tháng Thanh niên, chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022) và chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thủ Dầu Một lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022–2027 để đảm bảo thực hiện đạt hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực, an toàn trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia hội nghị, Thường trực Hội đồng Đội thành phố đã kết luận một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Về việc tổ chức Đại hội Liên đội: Thống nhất tổ chức trực tiếp (*không tổ chức bằng hình thức trực tuyến*), các đơn vị có thể tiếp tục duy trì Ban Chỉ huy Liên đội cũ và đảm bảo tổ chức hoàn thành Đại hội Liên đội trong tháng 3/2022. Trường hợp không thể tổ chức vì tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, đề nghị các đơn vị báo cáo cụ thể về Thường trực Hội đồng Đội thành phố để cho ý kiến chỉ đạo kịp thời.

2. Về việc đăng ký mua sổ sách, giấy chứng nhận rèn luyện đội viên đề nghị các đơn vị đảm bảo việc thực hiện theo đúng tinh thần của Công văn liên tịch số 149/CV-LT, ngày 24/12/2021 giữa BTV Thành đoàn và Phòng GDĐT Thành phố về việc hướng dẫn sử dụng các loại sổ, sách, giấy chứng nhận của Đội năm học

2021 – 2022. Việc công nhận chương trình hoàn thành rèn luyện đội viên, các Liên đội căn cứ vào Hướng dẫn số 02-HD/HĐĐ, ngày 19/12/2018 về việc Hướng dẫn Chương trình Rèn luyện đội viên Đội Thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2022. Đề nghị Hội đồng Đội các phường chỉ đạo các Liên đội căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị trang bị các loại sổ, sách phù hợp.

3. Về Ngày hội “*Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn*”: Thường trực Hội đồng Đội thành phố sẽ có làm việc với Phòng GDĐT thành phố để có thông báo liên tịch về việc tổ chức Ngày hội trong toàn thành phố, trong đó theo hướng tùy vào điều kiện diễn biến của dịch bệnh Covid-19 tại địa phương và chỉ đạo của chính quyền các đơn vị có thể điều chỉnh chương trình cho phù hợp trên cơ sở xin ý kiến thống nhất của Hội đồng Đội thành phố và cấp ủy đơn vị. Thời gian tổ chức ngày hội từ **ngày 20 – 26/3/2022**, riêng các đơn vị đăng cai tổ chức điểm cấp tỉnh và cấp thành phố đồng loạt tổ chức trong **ngày 21/3/2022**.

4. Về việc thực hiện Giao ước thi đua công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022: Hội đồng Đội thành phố đã tiếp thu ý kiến của các đơn vị và sẽ ban hành nội dung giao ước thi đua cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo việc tập trung triển khai thực hiện tốt các chương trình, hoạt động trọng tâm theo sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương và đặc thù của đơn vị Thủ Dầu Một.

5. Về việc triển khai chương trình “*Thiếu nhi Việt Nam – Học tập tốt, rèn luyện chăm*”: Đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình theo đúng các nội dung của Công văn liên tịch số 147/CV-LT, ngày 13/12/2021 trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó trọng tâm đảm bảo 100% các em học sinh tại Liên đội đăng ký tham gia chương trình bằng cách cài đặt ứng dụng “*Làm việc tốt*”, triển khai sân chơi viết chữ đẹp và sân chơi đồng diễn Flasmob. Hội đồng Đội thành phố sẽ thường xuyên cập nhật và gửi số lượng đăng ký cũng như chất lượng tham gia chương trình của các đơn vị định kỳ hàng tuần để theo dõi, thực hiện.

6. Về cuộc thi Sáng tạo cùng CodeKitten với chủ đề “*Bình Dương quê hương trong em*”: Đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện đảm bảo theo Công văn số 156-CV/HĐĐ, ngày 16/12/2022 của Hội đồng Đội tỉnh.

7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung trang bị các kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em tại các Liên đội, đặc biệt trẻ em là con em thanh niên công nhân tại các khu nhà trọ, lớp học tình thương. Đề nghị Hội đồng Đội các phường kịp thời báo cáo tình hình các vụ việc liên quan đến tình hình trẻ em tại đơn vị mình về Hội đồng Đội thành phố (*đặc biệt là các vụ việc xâm hại, tai nạn thương tích do các cơ quan, báo đài phản ánh*).

8. Đối với hội thi “*Nghi thức Đội – Chỉ huy Đội giỏi và Múa hát tập thể*” thành phố Thủ Dầu Một năm 2022: Từ thông báo sau cuộc họp trưởng đoàn của hội thi cấp tỉnh, Ban tổ chức hội thi sẽ ban hành kế hoạch về cuộc thi cấp thành phố và gửi cho các đơn vị trong thời gian sớm nhất.

9. Trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động đề nghị các đơn vị lưu ý nghiên cứu các chỉ tiêu, nội dung thực hiện trong Hướng dẫn thực hiện

Giao ước thi đua công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2021 – 2022 để đảm bảo thực hiện tốt trên tinh thần an toàn, tiết kiệm, thiết thực, đặc biệt là đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và cấp ủy đơn vị; đồng thời trong quá trình tổ chức các hoạt động của Liên đội cần đảm bảo thực hiện đúng nghi thức, điều lệ Đội trong quá trình triển khai (*cách thắt khăn quàng, cờ Đội, chào Đội, đi nghi thức Đội, trang phục, việc hát Quốc ca, Đội ca, hô đáp khẩu hiệu, ...*) để tạo hình ảnh đúng và đẹp trong công tác tuyên truyền.

Trên đây là Kết luận của Thường trực Hội đồng Đội thành phố Hội nghị giao ban công tác Đội và phong trào thiếu nhi tháng 3/2022. Ban Thường vụ Thành đoàn và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một đề nghị Hội đồng Đội các phường, Ban Giám hiệu các Trường tiểu học và trung học cơ sở, các Liên đội trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung thông báo kết luận đề ra./.

PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Phạm Hoa Hòa

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ



Đỗ Minh Tuấn

Nơi nhận:

- Ban TTNTTH Tỉnh đoàn;
- HĐĐ Tỉnh;
- Phòng GDĐT Thành phố;
- TTr Thành đoàn;
- BTV các Đoàn phường;
- HĐĐ các phường;
- BGH các trường TH&THCS;
- Các Liên đội;
- Lưu: VP, Đ.Huy.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Second block of faint, illegible text, appearing as bleed-through.

Third block of faint, illegible text, appearing as bleed-through.



Faint text located below the left seal.

Faint text located below the right seal.

Block of faint, illegible text in the lower right quadrant of the page.